

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGỌC HỒI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hôi

Thực hiện Công văn số 1475/UBND-NC, ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh; Công văn 648/STP-PBGDPL ngày 21/5/2021 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hôi báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án thuộc Chương trình trên địa bàn huyện Ngọc Hôi, với các nội dung như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 1827/KH-UBND

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUẢN TRIỆT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 1827/KH-UBND CỦA UBND TỈNH

1. Tình hình quản triệt Kế hoạch số 1827/KH-UBND, ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh.

- Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 1827/KH-UBND về tổ chức triển khai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện kịp thời ban hành Kế hoạch 1432/KH-UBND ngày 27/9/2017 về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

- Hàng năm, các cơ quan, ban ngành; UBND các xã thị trấn căn cứ Kế hoạch của UBND huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 -2021 trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình. Thông qua cuộc họp các cơ quan, đơn vị đã phổ biến kế hoạch đến công chức, viên chức trong cơ quan, đồng thời chỉ đạo công chức, viên chức nêu cao ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản, quy định liên quan để phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn.

2. Công tác kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Kế hoạch số 1827/KH-UBND, ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh.

Công tác tổng kết đánh giá việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện được tham mưu tổng kết đầy đủ theo định kỳ hàng năm, sơ kết, tổng kết trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp. Hàng năm UBND huyện ban hành các báo cáo tổng kết tổng kết 10 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2005-2019; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án “*Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021*” trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án “*Tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016*” đến năm 2021; tổng kết đánh giá 03 năm thực hiện Thông tư 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật...

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI KẾ HOẠCH SỐ 1827/KH-UBND CỦA UBND TỈNH.

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Trên cơ sở Kế hoạch số 1827/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức triển khai tổng kết chương trình Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 1432/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn dựa vào nhiệm vụ cụ thể, tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được thể hiện trong nội dung của Kế hoạch 1432/KH-UBND của UBND huyện để các cơ quan, ban, ngành chủ động trong công tác tuyên truyền về những nội dung thông tin các quy định pháp luật đến với Nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân, nhằm ngăn chặn, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả về phổ biến giáo dục pháp luật.

- Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật phổ biến giáo dục pháp luật, đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cho các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã thị trấn lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

- Tham mưu chỉ đạo làm tốt công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở và đội ngũ công chức pháp

chế, giáo viên giảng dạy pháp luật trong các trường học trên địa bàn huyện¹ để thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ủy ban nhân dân huyện đã đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, luôn duy trì thực hiện có hiệu quả Quyết định số 68/QĐ-HĐPH ngày 25/9/2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện Ngọc Hồi trong thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

4. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

- Hình thức tuyên truyền PBGDPL được triển khai thực hiện đa dạng, phong phú thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực tiếp, thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền cấp phát tờ rơi, hệ thống pa-nô, áp phích, hoạt động hòa giải ở cơ sở, hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật... kết hợp với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động với các hình thức TTPL thông qua nhiều hình thức khác nhau đã góp phần lớn vào việc nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo ... Các hình thức PBGDPL bằng miệng, các mô hình mới, hiệu quả, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả cả trong thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó phải kể đến hình thức tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Như tổ chức thành Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm (hàng năm)”; cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp"; cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”. Đối với các trường học trên địa bàn huyện có gần 1000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Ngoài ra, còn có các hội thi tìm hiểu pháp luật gắn với các lĩnh vực, các nhóm đối tượng cụ thể như: Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật và Chương trình tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động toàn ngành thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”; Tổ chức cho học sinh ký cam kết và tuyên truyền thực hiện công tác phòng chống vi phạm về pháo và đảm bảo trật tự ATGT trước trong và sau Tết nguyên đán; hoàn thành việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật “Pháp luật học đường”; phong trào “Cổng trường an toàn giao thông; tổ chức cuộc thi trực tuyến “Pháp luật cho mọi người” thu hút hơn đông đảo nhà giáo và học sinh tham gia.

¹Đến nay, toàn huyện có tổng số 455 người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, trong đó có: 185 tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở và 270 giáo viên làm công tác giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân trong trường học.

- Trường học trên địa bàn huyện đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong PBGDPL như: Chương trình phát thanh măng non; thành lập Hòm thư “Điều em muốn nói”... Các đơn vị trường học thuận lợi và trường học gần cửa khẩu có các hoạt động phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức các chương trình ngoại khóa để giới thiệu cột mốc quốc gia cho các em học sinh... Cùng với đó là nhiều hình thức PBGDPL mới mẻ, hiệu quả như tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hình thức trực tuyến trên website của Ngành (<http://pgdngochoi.kontum.edu.vn/>) và qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử VNPT-iOffice...

5. Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác xã hội hóa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong những năm qua để đảm bảo công tác PBGDPL và công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL đi vào cuộc sống. Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các Kế hoạch về công tác tuyên truyền để hướng dẫn các cơ quan, ban ngành; UBND các xã, thị trấn, trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác PBGDPL. Xác định chính sách huy động nguồn lực xã hội trong công tác PBGDPL là cần thiết, tất yếu và coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. Phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm tham gia công tác PBGDPL với hình thức, cách làm phù hợp.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

- Sau 4 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 1827/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện kịp thời ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, ban ngành; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Các cơ quan; UBND các xã đã phối hợp lồng ghép tổ chức được 1.314 cuộc tuyên truyền PBGDPL, với 116.441 lượt người tham dự; thực hiện hơn 760 tin, bài tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng về lao động, bảo hiểm; các như Luật Giao thông đường bộ, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Biên giới quốc gia,... thông qua chuyên mục "Pháp luật và đời sống" trên sóng TT-TH, ngoài ra thường xuyên cập nhật các tin, bài phản ánh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật của các ban, ngành, địa phương, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, duy trì phát thanh vào các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật, thời lượng phát thanh mỗi buổi từ 30 phút, vào buổi sáng và buổi chiều, nội dung phát sóng chủ yếu truyền không lấn chiếm đất rừng; không vượt biên trái phép; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và biện pháp phòng chống dịch Covid 19. Trong đó thể hiện các cơ quan đơn vị đã thực hiện:

- Các cơ quan đã kịp thời ban hành các Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức 13 cuộc

tuyên truyền, với 1.243 lượt người tham dự, cấp phát 1.385 tờ rơi về các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện.

- Lực lượng Công an đã kịp thời ban hành các kế hoạch thuộc Đề án Chương và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền được 09 cuộc, với 220 lượt đối tượng là người đang chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ, đối tượng đang chấp hành án tại địa phương đồng thời gọi hỏi, răn đe hơn 671 lượt thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Công an huyện đang quản lý 02 đối tượng đang chấp hành án phạt tù tại Nhà Tạm giữ; 39 đối tượng đang chấp hành án tại địa phương (*trong đó án treo: 25 đối tượng; Cải tạo không giam giữ: 14 đối tượng*). Quản lý 46 đối tượng chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương còn án tích. Trong kỳ, Công an huyện đã lập 23 hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn đối với 23 đối tượng, đã đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 02 trường hợp, đưa đi trường giáo dưỡng 02 trường hợp. Trên địa bàn huyện có khoảng 50 thanh niên niên vi phạm pháp luật.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao- DL- Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan thực hiện hơn 760 tin, bài tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng về lao động, bảo hiểm; các như Luật Giao thông đường bộ, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Biên giới quốc gia,...thông qua chuyên mục "Pháp luật và đời sống" trên sóng TT-TH, ngoài ra thường xuyên cập nhật các tin, bài phản ánh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật của các ban, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn, các gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình về chấp hành, thực hiện tốt pháp luật; đồng thời, phản ánh kịp thời tình hình vi phạm pháp luật để phòng ngừa, giáo dục. Tuyên truyền cổ động trực quan: Đã in ấn, treo 120 tấm băng rôn, lắp ráp và thay mới 230 tấm pa nô tuyên truyền về pháp luật; tuyên truyền lưu động bằng xe loa để phổ biến về các chính sách pháp luật trên địa bàn. Bên cạnh đó, đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua thực hiện nhiệm vụ giải thích, hướng dẫn và trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị trên địa bàn trả lời giúp cho nhân dân hiểu rõ ràng, đúng hơn các quy định của pháp luật.

- Phòng Giáo dục & Đào Tạo đã kịp thời ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về tuyên truyền pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên quản lý và học sinh ở các trường học trên địa bàn huyện; thường xuyên phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội, Y tế, Công an huyện... tổ chức TTPB Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật BHYT... và các văn bản hướng dẫn thi hành, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về quyền trẻ em cho các học sinh trong trường học trên địa bàn huyện (*Mỗi năm tổ chức từ 4-6 đợt tuyên truyền pháp luật với tổng số khoảng 600 cuộc cho CB, GV, NV và hơn 10.000 lượt học sinh/348 lớp, trên 33 trường học của huyện*).

- Phòng LĐTBXH (thành viên HĐPHPBGDPL huyện); Năm 2018 phòng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 04/LĐTBXH-KH ngày 15/3/2018 về tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống mại dâm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 05/LĐTBXH-KH ngày 15/3/2018 về đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 13/LĐTBXH-KH ngày 20/7/2018 về tuyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới; Kế hoạch số 15/LĐTBXH-KH ngày 6/9/2018 về tư vấn việc làm; Kế hoạch 17/LĐTBXH-KH ngày 15/10/2018 về tuyên truyền các văn bản mới thực hiện chế độ chính sách người có công cách mạng năm 2018, đã tổ chức 12 cuộc với 1.240 người tham dự.

- UBND các xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức được 680 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho 103.738 lượt cán bộ, công chức và nhân dân tham dự; Các tổ chức hội, đoàn thể xã, thị trấn đã trực tiếp cấp phát 10.839 tờ rơi các loại về biện pháp phòng chống dịch Covid 19. Duy trì phát thanh vào các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật, thời lượng phát thanh mỗi buổi từ 30 phút, vào buổi sáng và buổi chiều. Nội dung phát sóng chủ yếu là công tác phòng chống dịch Covid 19; tuyên truyền không lấn chiếm đất rừng; không vượt biên trái phép; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ...

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Đánh giá hiệu quả Chương trình, Đề án thuộc Chương trình.

- Việc thực hiện Chương trình và các Đề án thuộc chương trình đã góp phần tạo điều kiện cho Nhân dân, nhất là số đối tượng đặc thù nâng cao hiểu biết về pháp luật, làm phương tiện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước và xã hội; Kết quả công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện các Chương trình kế hoạch, các cơ quan, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao có trách nhiệm chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn được triển khai một cách nghiêm túc, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú cụ thể như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, tổ nhóm, tuyên truyền lưu động bằng loa kéo, tuyên truyền trên đài truyền thanh không dây của xã, tờ rơi, băng rôn khẩu hiệu... phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Trong đó chú trọng tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống người dân vùng sâu, vùng xa như pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng về lao động, bảo hiểm; các như Luật Giao thông đường bộ, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Biên giới quốc gia,... Các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã có sự phối hợp, chủ động thực hiện thường xuyên, giúp cho mọi người dân nông thôn, nhất là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa sớm nắm bắt

đường lối chủ trương của Đảng, thông tin pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực hơn về nhận thức, ý thức tôn trọng, tìm hiểu, chấp hành pháp luật của mọi người dân.

2. Tồn tại, nguyên nhân.

- Một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên quan tâm, một số cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên truyền PBGDPL.

- Kinh phí, cơ sở vật chất dành cho công tác tuyên truyền PBGDPL còn hạn hẹp, nguồn nhân lực về công tác tuyên truyền PBGDPL đa số kiêm nhiệm, nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Chưa thực hiện được xã hội hoá và huy động được nguồn lực của xã hội cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL.

1. Phương hướng.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Hiến pháp, Luật, Nghị định, Thông Tư và các văn bản có liên quan, các Chương trình, Đề án của Chính phủ, của UBND tỉnh và Kế hoạch... cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng nhiều hình thức có hiệu quả, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

- Thực hiện tốt hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, hiệu quả.

2. Nhiệm vụ, giải pháp.

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể về công tác tuyên truyền PBGDPL.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp PBGDPL. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL, không chỉ thông qua các hệ thống truyền thanh, tuyên truyền cổ động trực quan mà cần triển khai bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác như tọa đàm, buổi nói chuyện, cung cấp các tin bài, cấp phát tài liệu hỏi đáp, tờ gấp, tờ rơi, panô, áp phích, khai thác, tìm hiểu pháp luật qua tủ sách pháp luật,....

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ :

- Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các Đề án thuộc Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật huyện, các xã, thị trấn.

- Đề nghị Sở Tư pháp quan tâm mở lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật về chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên truyền PBGDPL.

Trên đây là báo cáo Tổng kết Đề án thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi ./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- CVP, các PCVP;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Lan